

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2019 (Từ ngày 16/12/2018 đến 05/6/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-HĐND, ngày 21 tháng 5 năm 2019 về tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Thanh Trì khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2019 cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN

Nhìn chung, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật (VPPL) trên địa bàn huyện Thanh Trì có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm giảm so với cùng kỳ (giảm 02 vụ). Công tác phòng chống tội phạm ma túy được tăng cường, kịp thời phát hiện, triệt phá các trường hợp mua bán trái phép chất ma túy. Năm và quản lý chặt chẽ 74 đối tượng có liên quan đến ma túy (trong đó có 22 đối tượng nghiện).

Tuy nhiên, phạm pháp hình sự vẫn còn xảy ra, với diễn biến, tính chất, mức độ ngày càng tinh vi, nguy hiểm và mạnh động hơn, nổi lên nhất là loại trộm cắp tài sản, giao cấu với trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nguyên nhân chủ yếu là do các đối tượng thay đổi quy luật hoạt động, việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm từng lúc chưa đồng bộ, nhất là công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư của chính quyền cơ sở, các ngành chức năng chưa thực sự phát huy hiệu quả; Công tác quản lý địa bàn, đối tượng, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện đôi lúc còn thiếu sót. Bên cạnh đó, một phần do người dân còn lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo quản tài sản đã tạo điều kiện cho các đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện

Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, nhất là Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013, Nghị quyết số 96/2015/QH13 và Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị số 21-CT/TW về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình

mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người; Chỉ thị số 12-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. UBND huyện đã cụ thể hóa thành các kế hoạch chuyên đề và tổ chức triển khai, quán triệt đến các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện. Chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ huyện đến cơ sở, Công an huyện và các ngành có liên quan chủ động làm tốt công tác PCTP, nhất là công tác tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Phát động phong trào thi đua phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

2. Công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật

2.1. Công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện ban hành Công văn số 167/UBND-NC, ngày 27/3/2019 về việc mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn dịp lễ 30/4, 01/5 và 19/5; Kế hoạch số 124/KH-UBND, ngày 19/12/2018 về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; tham mưu Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động số 19-CTr/HU, ngày 20 tháng 5 năm 2019 về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Kế hoạch số 89-KH/HU, ngày 17 tháng 5 năm 2019 về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông...

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, trong đó tập trung công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; củng cố và xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản và hướng dẫn người dân các biện pháp để phòng ngừa.

Kết quả, đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được 18 cuộc với 2.285 lượt người tham dự, 26 lượt tin tuyên truyền trên sóng phát thanh huyện và phát 8.300 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã

hội. Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiếp tục nhân rộng, củng cố hoạt động 05 mô hình đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Qua thực hiện cho thấy, các mô hình nói chung đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, có tác dụng mạnh mẽ trong việc răn đe, phòng ngừa những hành vi vi phạm ngay từ khi mới nảy sinh. Trong đó, đặc biệt là mô hình “Tô liên gia gắn với camera an ninh” đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trích xuất dữ liệu phục vụ cho công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân nói chung và ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ nói riêng.

Chỉ đạo lực lượng Công an huyện làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ; nắm tình hình, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện những đối tượng có điều kiện, khả năng hoặc có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội để đề xuất đưa đối tượng vào diện quản lý nghiệp vụ; mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đã tấn công được 222 lượt đối tượng; tổ chức tuần tra công khai, kết hợp tuần tra hóa trang nhằm đấu tranh, phát hiện, đẩy lùi các hành vi vi phạm; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh rà soát, lập kế hoạch triệt phá các điểm, tụ điểm về tệ nạn xã hội, đẩy lùi các hành vi vi phạm.

Thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn thị trấn Phú Lộc. Đến nay công tác chuyển hóa thực hiện đạt kế hoạch đề ra, tình hình ANTT trên địa bàn TT Phú Lộc có chuyển biến tích cực.

2.2. Công tác điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật

Trong 06 tháng đầu năm, phát hiện 16 vụ có dấu hiệu tội phạm trên các lĩnh vực. So với cùng kỳ năm trước giảm 02 vụ (16/18). Đã đấu tranh làm rõ 16 vụ, 21 đối tượng. Tỷ lệ khám phá đạt 100%. Cụ thể:

- *Tội phạm về trật tự xã hội*: Phát hiện 13 vụ, giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm trước (13/17). Trong đó, gồm 01 vụ giết người (trọng án), 03 vụ trộm cắp tài sản, 02 vụ hủy hoại tài sản, 02 vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, 02 vụ cố ý gây thương tích, 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 01 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hậu quả làm chết 02 người, bị thương 03 người; tổng tài sản bị xâm hại ước tính 352.900.000đ. Đã đấu tranh làm rõ 13 vụ, 18 đối tượng, thu hồi 41.164.000đ. Tỷ lệ khám phá đạt 100%.

+ *Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế*: phát hiện 01 vụ 01 đối tượng “Tàng trữ hàng cấm”. Đã đấu tranh làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Qua công tác nắm tình hình, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện các đối tượng cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê hoạt động trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trong thời gian tới dự báo có nhiều khả năng hoạt động “tín dụng đen” sẽ phát sinh trên địa bàn huyện. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý vi phạm.

+ *Các tội phạm về ma túy*: Bắt quả tang 02 vụ 02 đối tượng “Mua bán trái phép chất ma túy” (*tăng 02 vụ so với cùng kỳ*). Thu giữ 6,817 gram ma túy tổng hợp, 30.700.000đ và một số vật dụng có liên quan. Đã đấu tranh làm rõ, khởi tố 02 vụ 02 đối tượng.

Tiến hành gọi hỏi, thử test 94 đối tượng nghi vấn có liên quan đến ma túy, phát hiện 54 đối tượng dương tính với ma túy. Kết quả lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ 05 đối tượng; đề nghị áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ 04 đối tượng (*Có quyết định của Tòa án nhân dân huyện 02 hồ sơ - đã đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 01 trường hợp, còn 01 trường hợp bỏ trốn khỏi địa phương*), xử phạt hành chính 21 đối tượng với số tiền 15.250.000 đồng, số còn lại tiếp tục xử lý.

2.3. Về tệ nạn xã hội

Ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND, ngày 31/01/2019 về việc thành lập Tổ kiểm tra kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá trên địa bàn huyện. Đã xây dựng kế hoạch và kiểm tra 27 cơ sở trước đây kinh doanh game bắn cá. Qua kiểm tra, chưa phát hiện cơ sở nào tái hoạt động.

Bắt quả tang 24 vụ, 137 đối tượng đánh bạc ăn tiền với hình thức đánh bài, đá gà, bông vụ, quay trúng thưởng (*tăng 09 vụ 39 đối tượng so với cùng kỳ năm trước*). Tạm giữ: nhiều bộ bài các loại đã qua sử dụng, 08 con gà và một số tang vật có liên quan, tiền mặt 9.117.000 đồng. Kết quả: giáo dục răn đe 02 vụ 21 đối tượng; phạt tiền 43 đối tượng với tổng số tiền 64,5 triệu đồng; còn lại đang tiếp tục xử lý.

Giải tán 15 vụ, 149 đối tượng đánh bạc ăn tiền với hình thức đá gà (*10 vụ 130 đối tượng*), đánh bài (*05 vụ 19 đối tượng*).

2.4. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự

Lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT: Tổ chức kiểm tra 111 lượt cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện và kiểm tra công tác PCCC. Qua kiểm tra phát hiện 02 cơ sở vi phạm (01 cơ sở vi phạm không tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định, 01 cơ sở vi phạm cầm cố tài sản thuộc sở hữu người khác mà không có giấy tờ hợp lệ). Kết quả, chuyển PC07 Công an tỉnh xử lý 01 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính 01 trường hợp với số tiền 3.500.000đ.

Chỉ đạo lực lượng Công an huyện thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, nắm chặt di biến động về nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng. Tổ chức thực hiện và hoàn thành công tác thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổng điều tra dân số năm 2019 trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo lực lượng Công an - Quân sự từ huyện đến xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt tinh thần Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đã tổ chức 397 cuộc tuần tra có 2.381 lượt đồng chí tham gia. Qua tuần tra giải tán 04 nhóm tụ tập quá

giờ quy định gây mất trật tự, 10 điểm đánh bạc nhỏ, 05 trường hợp dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép.

- Lĩnh vực trật tự an toàn giao thông:

Tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với tuần tra hóa trang, mật phục nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đã tổ chức được 366 cuộc tuần tra có 1.545 lượt CBCS tham gia; phát hiện 907 trường hợp vi phạm; tạm giữ 450 lượt phương tiện và nhiều loại giấy tờ khác về đăng ký, quản lý, sử dụng phương tiện; phạt tiền 695 trường hợp với tổng số tiền 581.655.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 trường hợp, tịch thu 01 giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tai nạn giao thông: Xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 05 người, bị thương 02 người, thiệt hại tài sản 16 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, giảm 02 vụ (06/08), giảm 02 người chết (05/07), giảm 03 người bị thương (02/05). Trong đó: 05 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 05 người, bị thương 01 người; va chạm giao thông xảy ra 01 vụ, bị thương 01 người.

2.5. Công tác điều tra, xử lý án và truy nã

- Công tác điều tra, xử lý: Quá trình điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật luôn tuân thủ đúng quy định, không xảy ra các trường hợp bức cung, dùng nhục hình, làm oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Án điều tra trong năm là 17 vụ 13 bị can (trong đó, mang sang 06 vụ 02 bị can; khởi tố mới 09 vụ 08 bị can. Đã xử lý 10 vụ 06 bị can (trong đó: Kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát truy tố 06 vụ 06 bị can, đình chỉ điều tra 03 vụ; tạm đình chỉ điều tra 01 vụ). Án tiếp tục điều tra 07 vụ 07 bị can.

- Công tác tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố: Tổ chức kiểm tra, xác minh 100% tin đã tiếp nhận, không để xảy ra trường hợp tin quá hạn giải quyết. Trong 06 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 18 tin. Kết quả khởi tố 08 vụ, không khởi tố 02 vụ, tiếp tục xác minh 08 tin.

- Công tác truy nã tội phạm: Chỉ đạo lực lượng chuyên trách tập trung tổ chức xác minh và truy bắt, đồng thời gửi thư kêu gọi, vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện đang quản lý là 03 đối tượng (không có đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm).

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Nhìn chung tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được ổn định. Lực lượng Công an chủ động, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh chỉ đạo các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống tội phạm. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và lực lượng Công an quan tâm triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy

Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống tội phạm.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn một vài hạn chế:

- Lực lượng chuyên trách đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Trong đó công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ từng lúc, từng địa phương thiếu quan tâm. Các mô hình làm giảm tội phạm, TNXH, đảm bảo ANTT, các tổ chức quần chúng tại địa phương được thành lập nhiều nhưng có một số mô hình, tổ chức không đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, một bộ phận ý thức người dân còn lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo quản tài sản đã tạo cơ hội cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội.

- Công tác phối hợp giữa các lực lượng có liên quan trong phòng ngừa tội phạm từng lúc thiếu chặt chẽ, nhất là giữa các địa bàn giáp ranh, giữa lực lượng Công an với Mặt trận và các ngành, đoàn thể cấp xã.

- Số đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương trình diện rất ít, đa phần là bỏ địa phương đi làm ăn xa hoặc về trình diện sau đó cũng đi làm ăn xa nên công tác tiếp xúc, gặp gỡ, tác động đối tượng gặp nhiều khó khăn.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là nạn trộm cắp tài sản, tín dụng đen và tội phạm ma túy với thủ đoạn ngày càng manh động, xem thường pháp luật; các loại tệ nạn xã hội hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện; nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người dự báo gia tăng do những yếu tố tác động từ môi trường xã hội như: văn hóa phẩm đồi trụy mang tính chất bạo lực, sự suy đồi giá trị đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên ăn chơi, đua đòi, lêu lổng, sự thiếu kiểm chế của bản thân các đối tượng, nhất là trong lúc tụ tập uống rượu bia,...

Trên cơ sở nhận định, đánh giá tình hình có liên quan đến ANTT, UBND huyện đề nghị các ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xác định nhiệm vụ đảm bảo ANTT là yêu cầu đặc biệt quan trọng, thường xuyên và khẩn trương, liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự phát triển kinh tế - xã hội; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở phải chịu trách nhiệm với lãnh đạo cấp trên trực tiếp về công tác đảm bảo ANTT tại đơn vị, địa phương phụ trách. Đồng thời phải nghiêm túc tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, giải quyết ổn định, kịp thời các tình huống phát sinh tại cơ sở, nhất là những vụ việc

liên quan đến tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện; rà soát, đánh giá, phân loại, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyên hóa địa bàn phức tạp, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

3. Tăng cường xây dựng thể trận an ninh nhân dân gắn với thể trận quốc phòng toàn dân. Trong đó tập trung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; xây dựng, củng cố các mô hình PCTP có hiệu quả, làm cho nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, trách nhiệm của mình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

4. Lực lượng chuyên trách làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình có liên quan đến ANTT, kịp thời xử lý đúng đắn, có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm. Tăng cường chỉ đạo lực lượng, phương tiện đẩy mạnh thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp - cướp giết tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc dưới mọi hình thức, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT nhân các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

5. Triển khai đề án tăng cường lực lượng Công an chính quy về cơ sở; sắp xếp tổ chức bộ máy Công an huyện theo mô hình mới đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra tội phạm theo quy định mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Trên đây báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019./.

Nơi nhận: *WV*

- TT. Huyện ủy - TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các ban, phòng ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.



Trương Văn Phương